



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
โดยกำหนดรับสมัครเมื่อวันที่ ๒ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนาราดา เกื้อระเบียบ	๐๑	
๒	นางสาวชूरีรัตน์ บัลลังก์	๐๒	
๓	นางสาวมัตติกา มั่นจันทนา	๐๓	

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเรวดี สุขมัน	๐๑	
๒	นางสาวกรรณิการ์ จันทร์หอม	๐๒	
๓	นางสาวสุธิดา วิวัฒน์ธานนท์	๐๓	
๔	นางสาวรัฐธิญา อารีรอบ	๐๔	
๕	นายจอมพล วีระเสถียร	๐๕	
๖	นางสาววลัยรัตน์ ฤทธาเวช	๐๖	
๗	นายรัฐพงษ์ มงคลกิจ	๐๗	
๘	นางสาวนาตยา วิริญโท	๐๘	

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายศุภวิชญ์ ศรีเที่ยงมกุล	๐๑	
๒	นายณัฐวุฒิ พรหมน้อย	๐๒	
๓	นางสาวจรรยา สุทธิวารี	๐๓	

/กำหนดวัน...

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ) ดังนี้

กำหนดวันประเมินสมรรถนะ	เวลารายงานตัว	วิธีการประเมิน	สถานที่ประเมิน
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	โดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรือสอบข้อเขียน	ชั้น ๒ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแหลมงอบ

การแต่งกาย - ชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมยีนส์ (ผู้หญิงสวมกระโปรง)

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ หากมารายงานตัวภายหลังเวลาที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร

อนึ่ง ในการตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้าง หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณัฐวุฒิ วีริญโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ